

Số: 07/CTr-UBND

Hoà An, ngày 05 tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Xúc tiến đầu tư năm 2022 huyện Hoà An**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 1223/UBND-TH ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hoà An xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 như sau:

**Phần thứ nhất**

**I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021**

Trong 5 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư của huyện Hoà An gặp nhiều khó khăn, các hoạt động đông người đều phải hạn chế. Các chủ trương về xúc tiến đầu tư được tuyên truyền, triển khai theo hướng dẫn của cấp trên, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

**1. Kết quả đạt được**

Trong những tháng đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung kêu gọi, tiếp xúc trực tiếp giới thiệu với các nhà đầu tư quan tâm, đến khảo sát nghiên cứu đánh giá tiềm năng đầu tư trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện đã chủ động chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư của huyện, chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các quỹ đất công trên địa bàn huyện và các tiềm năng lợi thế của huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhằm mục đích cho việc mở các Hội nghị xúc tiến đầu tư trong năm. Hiện nay trên địa bàn huyện đang có một số dự án như: Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca kết hợp với một số cây lâm nghiệp trên địa bàn xã Bạch Đằng của Công ty Cổ phần liên việt Cao Bằng hiện nay đang trình các Sở, ngành thẩm định.

**2. Hạn chế**

Trong thời gian qua, các hoạt động xúc tiến đầu tư của huyện đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên chưa khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh của huyện, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu huy động nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế của huyện.

Công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế; số nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu chưa nhiều. Chưa thực sự khai thác được tiềm năng hiện có tại địa phương. Số doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế.

Cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, công tác giải phóng mặt bằng tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng còn gặp nhiều khó khăn, do đó ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và quá trình đầu tư của các doanh nghiệp.

Việc tuyên truyền quảng bá về huyện vẫn còn ít và chưa phong phú; chưa tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm tại Hội nghị,...

### **3. Nguyên nhân của những tồn tại**

Nguyên nhân chính của hạn chế nêu trên chủ yếu là cơ sở hạ tầng, địa hình phức tạp; mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Công tác tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư còn hạn chế; nguồn thu của huyện hạn hẹp. Nhân lực dành cho thực hiện công tác xúc tiến đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống giao thông đã đến trung tâm xã, nhưng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa có nhiều quỹ đất sạch để giới thiệu cho các nhà đầu tư....Sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương về chương trình, kinh phí quảng bá, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch nhằm thu hút các dự án có tác động, thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA HUYỆN NĂM 2022**

### **1. Quan điểm**

Việc xây dựng chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên của huyện; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư; Thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp đồng thời kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sử dụng nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường; tập trung vào các ngành, lĩnh vực huyện có tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp...

Đẩy mạnh các hoạt động huy động, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực tham gia vào các hoạt động thu hút đầu tư, tiến tới xã hội hóa công tác xúc tiến đầu tư.

### **2. Định hướng**

Nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng lao động kỹ thuật; Ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế mới, đổi mới sáng tạo; xúc tiến đầu

tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực huyện có lợi thế tiềm năng, lợi thế cạnh tranh

### **3. Mục tiêu**

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

- Cải thiện điểm số và chỉ số xếp hạng về năng lực cạnh tranh của huyện, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh.

- Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện, ưu tiên thu hút các dự án dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của huyện, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Ưu tiên đầu tư vào các dự án nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp (thuốc lá lá chất lượng cao, ớt, gạo Japonica, miến dong, phát triển chăn nuôi gia súc theo mô hình tập trung...).

+ Lĩnh vực dịch vụ-du lịch: Thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng và du lịch theo tuyến công viên địa chất toàn cầu gắn với du lịch tâm linh; Thu hút đầu tư, phát triển các ngành dịch vụ truyền thống, vận tải, thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư sớm đi vào hoạt động, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư;...

### **4. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022**

- Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư:

Tiếp tục liên hệ, làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng tại các địa phương trong cả nước kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp.

- Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

Thường xuyên tổng hợp, cập nhật các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Thiết kế, xây dựng mới cả về nội dung và hình thức các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Trang Thông tin điện tử của huyện cần mở thêm nội dung xúc tiến đầu tư của huyện Hòa An. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giới thiệu thông tin về huyện, trang Thông tin xúc tiến đầu tư của huyện...

Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư: Tiếp tục rà soát, bổ sung vào Danh mục các dự án nằm trong quy hoạch, định hướng phát triển của

huyện; xây dựng danh mục chi tiết thuộc nội dung dự án; công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên cổng Thông tin điện tử huyện.

- Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu thông qua việc xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Trong đó, chú trọng ấn phẩm chuyên đề vào các ngành, lĩnh vực mà địa phương tập trung ưu tiên phát triển, có tiềm năng, thế mạnh.

- Hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư:

Tiếp tục tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện, các cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

Xây dựng phim tài liệu, phóng sự phát thanh, truyền hình để tuyên truyền quảng bá tiềm năng, văn hóa, du lịch, các dự án mời gọi đầu tư...

- Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư:

Hướng dẫn thủ tục đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư liên quan đến từng lĩnh vực, địa bàn đầu tư; hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đi khảo sát thực tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào huyện Hòa An.

Thực hiện việc kết nối, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp... kết hợp giữa hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch để xây dựng kênh thông tin hiệu quả về môi trường đầu tư địa phương cũng như việc tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng đối với xúc tiến đầu tư vào ngành, lĩnh vực mà vùng có thế mạnh.

## **5. Giải pháp thực hiện**

- Xây dựng các ấn phẩm xúc tiến đầu tư theo hướng sử dụng ngôn ngữ của các đối tác định hướng để thuận tiện trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện.

- Tăng cường công tác truyền thông để sử dụng và khai thác tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trọng việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế đầu tư của huyện cũng như các cơ chế, chính sách thu hút, danh mục ưu tiên đầu tư...

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục; Đăng ký đất đai, môi trường; thủ tục cấp phép xây dựng... Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí, điều kiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, trang thông tin điện tử của huyện và các hình thức công khai khác.

- Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch, đúng tiến độ cho các nhà đầu tư, tạo sự tin cậy đối với các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư tại huyện.

- Thường xuyên liên hệ, làm việc với các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư để nắm bắt tiến độ, hiệu quả triển khai dự án đầu tư để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được chấp thuận, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đồng thời, kiên quyết chấm dứt hoạt động của các dự án không thực hiện hoặc chậm tiến độ cam kết... tạo sự công bằng giữa các nhà đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư, tập trung tạo điều kiện cho các dự án đã thu hút được triển khai nhanh chóng và thuận lợi. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà địa phương có lợi thế như nông, lâm nghiệp, du lịch... Coi trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc hỗ trợ các dự án đã được Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức đối thoại với nhà đầu tư để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

- Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và các chính sách có liên quan khác trên địa bàn huyện. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch,....

- Xây dựng, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất để làm căn cứ thu hút đầu tư. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết mặt bằng sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư.

- Duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác giữa huyện Hòa An với các huyện, thành phố trong tỉnh và ngoài tỉnh.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan thường trực, giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ cụ thể các hoạt động xúc tiến đầu tư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, tổng hợp báo cáo định kỳ, tham mưu, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ cụ thể, cân đối, bố trí ngân sách (nếu có) đảm bảo hoạt động xúc tiến đầu tư được thực hiện theo đúng kế hoạch.

2. Các Phòng, ban, ngành và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện tốt Chương trình này; Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc liên quan; lồng ghép thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

Các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, tổ chức triển khai xúc tiến đầu tư năm 2022 của huyện đảm bảo hiệu quả.

Trên đây là Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Đức Xuân**

UBND HUYỆN HÒA AN

**TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2022**  
(Kèm theo Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 05/6/2021 của UBND huyện Hòa An)

ST T	Loại hoạt động xúc tiến đầu tư	Thời gian tổ chức	Đơn vị đầu mối tổ chức	Thời gian thực hiện	Địa điểm tổ chức		Mục đích, nội dung hoạt động	Ngành lĩnh vực kêu gọi đầu tư	Địa bàn kêu gọi đầu tư	Căn cứ triển khai hoạt động	Đơn vị phối hợp				Kinh phí		
					Trong nước	Ngoài nước					Cơ quan trong nước	Cơ quan nước ngoài	DN trong nước	DN nước ngoài	NS cấp	Chương trình XTĐT quốc gia	Khác
1	Danh mục dự án kêu gọi đầu tư (Chợ Nước Hai)	2022	UBND huyện	2023	x		Tìm nhà đầu tư	Dịch vụ kinh doanh	Thị trấn Nước Hai		x		x		x	x	X
2	Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT	2022	UBND huyện	2022	x		Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển của địa phương	Du lịch	Huyện Hòa An		x		x			x	
3	Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư	2022	UBND huyện	2022	x						x				x	x	
4	Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách và cơ hội đầu tư	2022	Tỉnh, Huyện	2022	x	x	Tuyên truyền, quảng bá	Du lịch; Nông nghiệp; Dịch vụ			x		x	x		x	
5	Khu vui chơi Thị trấn	2022	UBND huyện	2025	x		Tìm nhà đầu tư	Dịch vụ kinh	Thị trấn						x		



	Nước Hai							doanh	Nước Hai								
6	Xây dựng vườn hoa cây xanh	2022	UBND huyện	2025	x				Thị trấn Nước Hai							x	

